

## **MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MÙA HÈ THÚ VỊ, Ý NGHĨA DÀNH CHO TRẺ CON TRẢI NGHIỆM**

Về quê, dã ngoại cắm trại, khoá học quân đội là 3 trải nghiệm thú vị mà các bậc phụ huynh nên khuyến khích trẻ tham gia trải nghiệm trong mùa hè này.

Nghỉ hè nên để trẻ tham gia hoạt động nào là một trong những điều băn khoăn của khá nhiều phụ huynh vào mỗi dịp hè đến. Theo đó, một số gợi ý dưới đây về những trải nghiệm thú vị sẽ mà các cha mẹ có thể tham khảo để các bé tham gia sẽ giúp các con có một mùa hè sôi nổi và đáng nhớ.

### **1. Về quê**

Đưa trẻ về quê vào mỗi dịp hè không chỉ giúp các con gắn kết tình cảm gia đình, họ hàng mà các bé còn được tận hưởng không gian xanh, trải nghiệm cuộc sống đồng quê thanh bình. Việc rời xa thành phố ồn ào để về với môi trường trong lành, không quá phụ thuộc vào những công nghệ để giết thời gian, các bé sẽ có nhiều cơ hội khám phá những kiến thức bổ ích cho cuộc sống.

Bên cạnh đó, trẻ cũng có cơ hội làm quen với những người bạn mới và tham gia các trò chơi dân gian như bắn bi, đánh quay, thả diều hay theo ông bà đi các phiên chợ sớm... những điều trẻ ít được biết đến khi ở thành phố.





## 2. dã ngoại cắm trại

Không gì thú vị và bổ ích hơn khi cha mẹ dành thời gian vào những dịp cuối tuần để tổ chức những chuyến dã ngoại cắm trại dành cho gia đình. Đây cũng là cách giúp trẻ học được sự tự lập, năng động và thích ứng với mọi môi trường hoàn cảnh. Dựng lều, nướng thịt, đạp xe... sẽ là những hoạt động khiến trẻ trở nên hào hứng và tích cực tham gia. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy cùng các con trải qua mùa hè tuyệt vời bằng những chuyến dã ngoại khám phá điều mới lạ, tận hưởng thời gian ý nghĩa bên nhau.







### 3. Khoá học quân đội

Xu hướng đăng ký cho con tham gia khoá học trong quân đội được khá nhiều cha mẹ cân nhắc và lựa chọn. Việc rèn luyện kỷ luật trong quân ngũ sẽ giúp trẻ học hỏi, rèn luyện ý chí và nghị lực. Bên cạnh đó, trẻ cũng được tập huấn các kỹ năng sống cơ bản giúp trở nên tự tin, năng động và tràn đầy nhiệt huyết hơn.

Chưa kể, thông qua các khoá học, trẻ cũng thay đổi về tư duy và biết cách yêu thương, tôn trọng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Vì thế, một khoá học trong quân đội sẽ để lại nhiều ấn tượng đặc biệt cho các con trong kỳ nghỉ hè này.

